

**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง**  
**สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑**  
**วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑**  
**ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง**

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว	รองประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญธรรม แสนดวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภา อบต.เมืองจัง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัศน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัศน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายณรงค์ ว่างินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ ว่างินทร์	
๗	นางธัญญารัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญารัตน์ ปัญญา	
๘	นางสันต์ฤทัย แก้วใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สันต์ฤทัย แก้วใส	
๙	นายชเนรินทร์ บัวผัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชเนรินทร์ บัวผัน	
๑๐	นางประกอบ ไชยชนะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประกอบ ไชยชนะ	
๑๑	นายวิฑูร วรณศิริภพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	วิฑูร วรณศิริภพ	
๑๒	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๓	นายอภิวัฒน์ สอดสี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	อภิวัฒน์ สอดสี	
๑๔	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๕	นายรุ่ง อินต๊ะวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	รุ่ง อินต๊ะวงศ์	
๑๖	นางระเปียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเปียบ กะรัตน์	
๑๗	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๑๘	นายอำนาจ สงคราม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	อำนาจ สงคราม	
๑๙	นายประสิทธิ์ สุรียา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุรียา	
๒๐	นางจำเนียร ม้าแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเนียร ม้าแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม - ๑. นายพิทยา วิชัยยา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำรวย ผัดผล	นายก อบต. เมืองจัง	สำรวย ผัดผล	
๒	นายธีรศักดิ์ โคกมา	รองนายก อบต. เมืองจัง	ธีรศักดิ์ โคกมา	
๓	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต.เมืองจัง	ม้าย สงคราม	
๔	นางบัวตอง ธรรมมะ	เลขานุการนายก อบต.เมืองจัง	บัวตอง ธรรมมะ	
๕	นางธัญญาพันธ์ สุขนันทพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ธัญญาพันธ์ สุขนันทพงศ์	
๖	นายชาตรี อินวงศ์	ผู้ช่วยช่างโยธา	ชาตรี อินวงศ์	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขาธิการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

### **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

๑.นายพิทยา วิชัยยา ขออนุญาตลาเนื่องจากมีภารกิจสำคัญ เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานนอกพื้นที่ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๒.บัตรประจำตัวสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯที่ได้ส่งไปอำเภอภูเพียงแล้ว หลังจากที่ท่านนายอำเภอ ได้ลงนามในบัตรเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์

### **ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐**

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาฯเลขาธิการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไปแล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

### **ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา**

#### **๓.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

นางธัญญาพันธ์ สุขนันทพงศ์ นักวิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพ สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้คัดเลือกตัวแทนจำนวน ๓ ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วม

ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระลง จึงเป็นเหตุที่จะต้องดำเนินการคัดเลือกขึ้นใหม่ ในวันนี้

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ เมื่อรับทราบถึงเหตุผลที่จะต้องทำการคัดเลือกสมาชิกสภาแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้เสนอชื่อผู้ที่สมควร เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครับ

นายชเนรินทร์ บัวผัน เสนอชื่อ นางสาวภรณ์ รุ่งเรือง

ผู้รับรอง นายอำนาจ สงคราม นายอนันต์ สุริยศ

นางระเปียบ กะรัตน์ เสนอชื่อ นายทัตธน หาดพรม

ผู้รับรอง นางธัญญรัตน์ ปัญญา นางประกอบ ไชยชนะ

นางจำเนียร ม้าแก้ว เสนอชื่อ นายชเนรินทร์ บัวผัน

ผู้รับรอง นางระเปียบ กะรัตน์ นางบุญทุม สุขใจ

ประธานฯ จะมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ก็ถือว่า ท่านสมาชิกสภาฯทั้งสามท่าน คือ

๑.นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง

๒.นายทัตธน หาดพรม

๓.นายชเนรินทร์ บัวผัน

เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครับ

### **๓.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

นางธัญญาพันธ์ สุขอนันตพงศ์ นักวิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ที่เคารพ สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่าน ผู้แทนประชาคม จำนวน ๒ ท่าน ผู้แทนหน่วยงานจำนวน ๒ ท่าน ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการจำนวน ๒ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๒ ท่าน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับในส่วนของสภาฯ ให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน ๓ ท่าน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนรายงานและเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งอยู่คราวละ ๒ ปี และชุดเดิมได้หมดวาระลง จึงต้องมีการคัดเลือกในครั้งนี้

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมสมควร เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ต่อไปครับ

นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง เสนอ นายอำนาจ สงคราม

ผู้รับรอง นายรุ่ง อินตะวงค์ นางบุญทุม สุขใจ  
นางจำเนียร ม้าแก้ว เสนอ นางระเบียบ กะรัตน์

ผู้รับรอง นายอำนาจ สงคราม นายประสิทธิ์ สุริยา  
นายอำนาจ สงคราม เสนอ นายประสิทธิ์ สุริยา

ผู้รับรอง นายชเนรินทร์ บัวผัน นายณรงค์ ว่างินทร์

ประธานฯ จะมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อนอื่นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ก็ถือว่า ท่านสมาชิกสภาฯ ทั้งสามท่าน คือ

๑. นายอำนาจ สงคราม

๒. นางระเบียบ กะรัตน์

๓. นายประสิทธิ์ สุริยา

เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

**๓.๓ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ และวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป**

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง ซึ่งตามระเบียบฯ จะต้องมีการ  
กำหนดสมัยประชุมในการประชุมสภา สมัยแรกของปีนั้น ๆ ก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ ครับ

นางธัญญพันธ์ สุขนันทพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา อบต. ที่เคารพทุกท่าน ระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ ได้  
กำหนดไว้ว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุม  
สามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย  
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัย  
แรกของแต่ละปี ..... ” สำหรับปีที่ผ่านมา เราได้กำหนดการประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ ๓  
ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ พ.ค. ด้วยเหตุว่าได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่มท๐๘๑๐.๒ /ว๐๖๐๐ ลว ๒๙  
ม.ค. ๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น แจกปฏิทินการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้ขั้นตอน  
การปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (กรณี อบต. เสนอ  
ร่างแผนต่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้)  
ภายในเดือนพฤษภาคม แต่จากนี้ไปก็ไม่มีมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในกรณีดังกล่าวฯ ก็สามารถที่จะให้  
การประชุมสภาสามัญครั้งที่ ๓ เป็นไปตามกำหนดเดิม

ที่ประชุม มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ดังต่อไปนี้

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ

ประชุมสภาฯ สมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

### ๔.๑ เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ทำกินรายครัวเรือน

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.เมืองจั่ง

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ สำหรับโครงการรักษำป่าน่าน ได้ขอความร่วมมือท่านผู้นำชุมชน ในการประชาสัมพันธ์และรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ทำกินรายครัวเรือน มาเพื่อให้แต่ละครัวเรือนได้กรอกรายละเอียด เพื่อให้คณะทำงานได้วิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นรายตำบล/อำเภอ โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีที่ดินอยู่ในเขตป่า (ไม่เกี่ยวกับท่านที่มีที่ดินที่เป็นโฉนด น.ส.๓ หรือเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องแล้ว) เนื่องจากต้องการช่วยเหลือคนที่มีที่ดินอยู่ในเขตป่า โดยเจตนาของโครงการนี้คือแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตทับซ้อน(กับกรมป่าไม้) โดยภาคเอกชน เมื่อรวบรวมแล้วจะนำไปสู่แนวทางการพิจารณาร่วมกับกรมป่าไม้ที่จะทำงานร่วมกับท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งแนวทางนี้หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ก็สามารถถ่ายเอกสารตามจำนวนครัวเรือนที่คาดว่าจะมีปัญหา เพื่อจะได้กรอกรายละเอียดส่งมาเพื่อรวบรวมและดำเนินการตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ต่อไป

นางบัวตอง ธรรมมะ เลขานุการนายกเมืองจั่ง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องขอการดำเนินโครงการบางส่วนได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ ๑๘ ที่ผ่านมาก็ได้มีสมาชิกสภาฯบางท่านได้เข้าร่วมในเวทีการเก็บข้อมูลในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องการเก็บข้อมูลนำร่อง ๔ ตำบลคือ เมืองจั่ง เปือ ศรีสะเกษ และยาบห้วยนา สำหรับข้อมูลครัวเรือนอีกตัวที่ดำเนินการจัดเก็บโดยใช้มือถือ ได้ ๒๓๓ ครัวเรือนที่เก็บไปแล้ว (เก็บโดยแกนนำและเยาวชน) ขณะนี้ได้ให้เยาวชนเก็บข้อมูลดังกล่าวไปพร้อมกัน ซึ่งยังเก็บไม่ครบทุกบ้านในขณะนี้ หากท่านจะช่วยอีกทางก็คือ ถ่ายเอกสารไปแจกจ่ายให้ผู้ที่มีพื้นที่ทำกินดังกล่าวก็จะทำให้การจัดเก็บข้อมูลรวดเร็วขึ้นอีกทางหนึ่ง และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของตำบลอีกด้วย

### ๔.๒ เรื่อง ประเมินผลการดำเนินการระบบโซล่าเซลล์ เสริมระบบของประปาหมู่บ้าน

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.เมืองจั่ง

ก่อนอื่นอยากจะขอแจ้งความคืบหน้าในส่วนของพื้นที่อำเภอกู่เพียง ใน ๖ ตำบลได้ทำข้อตกลงกันเพื่อพัฒนาระบบประปาร่วมกับประปาส่วนภูมิภาค ส่วนของเราก็ต้องดูว่า ระบบที่กำลังทำอยู่ได้ผลมากน้อยเพียงใด ควบคู่ไปกับการดำเนินการของอบต.ข้างเคียงเพื่อศึกษาและปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ก็ถือว่ามารายงานความคืบหน้าของแผงโซลาร์เซลล์ ของทั้ง ๘ แห่งที่ได้รับติดตั้ง ในส่วนของค่าไฟฟ้าว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงประการใด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้ดีขึ้น สำหรับบ้านหมู่ ๑-๙ ผมดูแลอยู่ปั้มน้ำตัวที่ใช้ ๕.๕ แรง ดูด ๒ นิ้ว ออก ๒ นิ้ว ซึ่งของเดิมก็เป็น ๕.๕ แรงแต่ ดูด ๓ นิ้ว ออก ๓ นิ้ว ได้ทดลองทั้งสอง ก็ได้ทดลองสูบน้ำให้เต็มถังดู ของเก่าใช้เวลา ๔๐ นาที ของใหม่ใช้เวลา ๕๕ นาที โดยประมาณ ซึ่งช่วงที่แผงโซลาร์เซลล์ทำงานได้ดี (สำหรับหมู่ ๑) ตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่ง ถึงเที่ยงครึ่ง นอกจากนั้น ต้องใช้ไฟฟ้าช่วยเนื่องจากไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ไม่พอ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบดูจากที่สงข.พลังงานมาดำเนินการที่อ่างน้ำจำ ใช้ปั้มน้ำ ๓ แรง แต่ใช้แผงโซลาร์เซลล์อยู่ ๑๔ แผงเท่ากันทำให้สามารถดูดน้ำได้ทั้งวัน ข้อเสนอแนะก็คือว่าควรจะต้องเพิ่มแผงโซลาร์เซลล์อีกจุดละไม่น้อยกว่า ๔ แผง ก็คงจะทำให้ปั้มน้ำสามารถทำงานได้นานขึ้น โดยค่าไฟฟ้าของหมู่ ๑ เพิ่มจาก ๙,๐๐๐ บาท เป็นเกือบ ๑,๒๐๐ บาท ไม่ทราบว่า หมู่อื่นๆเป็นอย่างไรบ้าง

นางสันต์ฤทัย แก้วใส สมาชิกสภาหมู่ ๕

สำหรับหมู่ ๕ เดือนก่อน ๑๐,๕๐๐ บาท เดือนนี้ ประมาณ ๑๒,๐๐๐ กว่าบาท

นายวิฑูร วรณสิริภพ สมาชิกสภาหมู่ ๗

ของหมู่ ๗ หลังจากติดตั้งแผงไฟฟ้าลดลงนิดหน่อย แต่หลังจากมาใช้วิธีแยกท่อส่งของระบบไฟฟ้ากับระบบโซลาร์เซลล์ ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง จากเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ บาท เท่านั้น แต่การทำงานเป็นการแยกระบบดูสองเส้น ส่งสองเส้น หากมีแสงแดดก็ใช้โซลาร์เซลล์ทั้งวัน หากวันใดไม่ค่อยมีแสงแดด คนดูแลจะใช้ระบบไฟฟ้าแทน ก็คือค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ ๓๐ %

นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว สมาชิกสภาหมู่ ๔

สำหรับหมู่ ๔ คนดูแลระบบประปาแจ้งว่า เพิ่มขึ้นมาอีกพันกว่าบาท(จาก ๓,๐๐๐ กว่า เป็น ๔,๐๐๐ กว่าบาท)

นางละเอียด เตชะเสนา สมาชิกสภาหมู่ ๘

หมู่ ๘ ค่าไฟฟ้าขึ้นจากเดิมใช้เสียค่าไฟฟ้า ๑๑,๐๐๐ บาท ต่อมาใช้ระบบโซลาร์เซลล์ลดลง เหลือ ๖,๐๐๐ บาทกว่าๆ ตอนนี้ขึ้นไปถึงเกือบ ๑๔,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่า มีการใช้หรือไม่เนื่องจากได้มอบให้ผู้ดูแลดำเนินการ

นายณรงค์ วังอินทร์ สมาชิกสภาหมู่ ๓

หมู่ ๓ จะประสานผู้ดูแลระบบประปา ก่อน ยังไม่มีความชัดเจน

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

สำหรับของหมู่ ๓ ผมได้เข้าไปดูกับทางช่างโยธา เห็นว่าการตั้งระบบควบคุมมีปัญหา ทำให้ระบบทำงานไม่ต่อเนื่อง อยากจะแจ้งให้ท่านนายกอบต. รับทราบ เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดต่อไป

นายธีรศักดิ์ โคกมา รองนายก อบต.เมืองจั่ง

ผมขออนุญาตนำเสนอ คือในส่วนองระบบ ทางคณะผู้บริหารก็ได้ช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ แต่ปัญหาในส่วนของผู้ดูแลในบางจุด บางครั้งต้องการให้เร่งรัดเวลา ไปทำการแก้ไขต่างๆ ผมจึงอยากเสนอให้มีการจัดอบรมให้มีความรู้จะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง

.....

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)  
เลขานุการสภา อบต. เมืองจัน

(นายบุญนะ ตามล)  
ประธานสภา อบต. เมืองจัน

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจงานการประชุม

(นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว)

(นายทัศน หาดพรม)

(นางระเบียบ กะรัตน์)